

Phụ lục III
VỀ SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
1	Lĩnh vực giáo dục-đào tạo			
	Hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).	- Căn cứ đặc thù của từng địa phương, đơn vị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, theo đó, giai đoạn 2018-2030: Tổng số trường sáp nhập là 115 trường (mầm non: 13 trường, tiểu học 95 trường, trung học cơ sở 07 trường); số điểm trường xóa bỏ là 223 (mầm non: 146 điểm, tiểu học 76 điểm, trung học cơ sở: 01 điểm) và tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.		
2	Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:			
	- Rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng;	- Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2556/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 về việc sáp nhập Trường Trung cấp Sự phạm Mầm non Đắk Lắk vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (Thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo)	Tỉnh Đắk Lắk chưa thực hiện sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục – nghề nghiệp. Do hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 trường Trung cấp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là Trường Trung cấp Đắk Lắk (Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk. Việc sáp nhập trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật vào Trường Trung cấp Đắk Lắk phù hợp với quy hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH, ngày 02/10/2016 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”).	

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
	- Giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả.	Sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk. Sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk, các đơn vị đã tiến hành các thủ tục để thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo hoạt động.		
	- Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện	Đã tổ chức lại Trung tâm GDNN - GDTX ở 15 huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì tổ chức các đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sau khi sắp xếp lại theo quy định của Trung ương.		
3	Lĩnh vực y tế			
	Chuyển Trung tâm Y tế đa chức năng về thuộc UBND cấp huyện	Đã thực hiện chuyển giao 01 Trung tâm Y tế cấp huyện về thuộc UBND cấp huyện (Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột chuyển về thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 01/4/2024)	Còn 14 Trung tâm Y tế chưa thực hiện chuyển giao về thuộc UBND cấp huyện; Lý do: - Thực hiện thí điểm chuyển giao Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột về thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư thay thế, sửa đổi một số bất cập (Vị trí pháp lý của TTYT cấp huyện) tại Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế; - Sở Y tế hiện đang xây dựng đề án chuyển giao 14 Trung tâm Y tế còn lại về thuộc UBND cấp huyện, dự kiến hoàn thành trước 01/7/2025 theo đúng quy định.	Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư thay thế, sửa đổi Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế *
4	Lĩnh vực khoa học và công nghệ:			
	Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở khoa học và công nghệ theo hướng về cơ bản chỉ nên tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở	- Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thành một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và		

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
		<p>công nghệ.</p> <p>- Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hoá thành doanh nghiệp theo quy định; chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về trực thuộc các trường đại học, học viện theo quy định.</p>		
5	Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao:			
	- Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống tiêu biểu của địa phương	Tỉnh Đắk Lắk hiện nay chỉ có duy nhất Đoàn Ca múa dân tộc là đoàn nghệ thuật công lập		
	- Hợp nhất trung tâm văn hóa và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối		Do đặc thù của tỉnh Đắk Lắk nên không thực hiện việc hợp nhất Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh. (Thông báo số 3663-TB/TU ngày 27/02/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk)	
	- Sáp nhập các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch thành một đầu mối; sáp nhập các trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa... trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối	<p>+ Cấp tỉnh: Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bảo tàng Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở tổ chức lại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao.</p> <p>+ Cấp huyện: UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập 14 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa hoặc Bộ phận sự nghiệp văn hóa, sự</p>		

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
		<p>ngành thể thao thuộc phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.</p> <p>Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao ở các đơn vị cấp huyện còn lại, đảm bảo đến hết năm 2024, 15/15 huyện, thị xã, thành phố (100%) thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao trên cơ sở tổ chức lại các ĐVSLCL thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan theo quy định.</p>		
6	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn			
	<p>- Hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư,... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh...</p>		<p>Triển khai việc sáp nhập, hợp nhất các Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông ở cấp huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thí điểm ở huyện Ea Kar năm 2019 và triển khai đồng bộ khi có quy định của Trung ương. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh thường xuyên xảy ra và diễn biến phức tạp, yêu cầu lực lượng phải liên tục ứng phó; trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 8213/UBND-TH ngày 08/10/2019 về việc tạm dừng thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại huyện Ea Kar cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế và có hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương.</p> <p>Và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện nội dung này, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 288/BNV-TCBC ngày 18/01/2024. Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: "Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã chỉ đạo: Hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng nông nghiệp (hoặc</p>	

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
			phòng kinh tế) cấp huyện. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng kết thi hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật Thú y làm cơ sở đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành để thể chế hóa chủ trương này và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trung tâm này theo thẩm quyền làm cơ sở để các địa phương (trong đó có tỉnh Đắk Lắk) thực hiện."	
7	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường			
	Chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.	Đã thực hiện chuyển các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.		
8	Lĩnh vực lao động thương binh – xã hội			
	Hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng	Đã thực hiện tổ chức lại Trung tâm bảo trợ xã hội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 02/7/2019.		
9	Lĩnh vực xây dựng Sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện.	<ul style="list-style-type: none"> - Đã Giải thể Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng. - Đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 02 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh đã tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư (Nhóm I), 15/15 Ban Quản lý Đầu tư xây dựng cấp huyện đã tự chủ chi thường xuyên (Nhóm II). - Đang triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện và Ban Quản lý 		

TT	Nhiệm vụ	Đã thực hiện (Nội dung cụ thể)	Chưa thực hiện (Nêu rõ lý do)	Kiến nghị, đề xuất
		dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo hướng tinh gọn thành một đầu mối.		
10	Lĩnh vực Giao thông – Vận tải	Kiện toàn Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đăk Lăk theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.		
11	Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông			
		<ul style="list-style-type: none"> - Sắp xếp lại cơ quan báo chí theo quy hoạch đã được phê duyệt: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đang kiện toàn và đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định. - Tiếp tục rà soát, thực hiện việc chuyển các nhà xuất bản sang ĐVSNCL có thu, trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước theo quy định. - Giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình đối với những ĐVSNCL công nghệ thông tin quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả, không phục vụ quản lý nhà nước hoặc hoạt động trong lĩnh vực đã xã hội hoá cao: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc chuyển giao Trung tâm Quản lý Công nghệ thông tin điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh quản lý. UBND các huyện đang xây dựng đề án để thành lập tại cấp huyện chỉ có 01 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh truyền hình, thông tin, lưu động,... - Tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp các đơn vị bưu chính, viễn thông theo quy định. 		

Ghi chú: * Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;